



ประกาศเทศบาลตำบลกุฎประพาย
เรื่อง นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวินัย
งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด
“NO GIFT POLICY” ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่อออนไลน์แทน

.....

เพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวินัย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบของเทศบาลตำบลกุฎประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน

๒. ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน

๓. เพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ที่เกิดจากการรับของขวัญ เช่น การใช้เส้นสาย เอาใจด้วยของขวัญราคาแพง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน หรือส่งเสริมการให้ได้ลาภยศ ได้ตำแหน่ง หรือ ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลในวันข้างหน้า ถ้าเป็นระดับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง กับเจ้านายหรือหัวหน้างาน การให้ของขวัญแก่เจ้านาย เป็นการทำให้เจ้านายเป็นที่รักใคร่ชอบพอ ส่งผลต่อการประเมินความดีความชอบ คนที่ไม่ได้ให้ของขวัญเป็นคนที่ไม่เจ้านายหรือหัวหน้างานมองว่าไม่เห็นความสำคัญ แล้วยังกระทบไปถึงการ ประเมินความดีความชอบต่างๆ ที่การประเมินควรดูที่ผลงานเป็นหลัก มากกว่าการเอาอกเอาใจอยู่ในสายตา

๔. ผู้รับไม่ต้องเกิดความรู้สึก “ติดหนี้บุญคุณ” ที่เกิดจากการรับของขวัญจากผู้ให้ ที่ไม่รู้ว่าให้ เพราะตั้งใจอยากจะให้ ให้เพราะความเสน่หา หรือให้โดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนในวันข้างหน้า

๕. ปิดทางให้บริษัทรายนั้นผูกขาดกับสินค้า ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่น เป็นบ่อเกิดของปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ที่ไม่ได้ได้เพียงแค่เกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการตามที่สังคมเข้าใจ แต่ยังลุกลามขยายผลไปถึงทุกองค์กร

ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันองค์กรต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลกุฎประพาย จึงขอประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างวินัย งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือ โอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY” ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างวินัยและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือ โอกาสอื่นใด ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน

๒. NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และในทุกช่วง เทศกาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประพาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ (สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลกุดประพาย โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๗๐

ที่ อบ ๕๔๔๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY” เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

เรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลกุดประพาย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หมดยุคให้ของขวัญสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์ ได้รับการขานรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลพิเศษต่างๆ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ข้าราชการชั้นผู้น้อย นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปมักจะจัดหาของขวัญ เพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ หรือ “NO GIFT POLICY” ให้เป็นนโยบายระดับชาติที่เข้มข้นเชื่อว่า ส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ด้วยเล็งเห็นว่า นโยบาย “NO GIFT POLICY” หรือ “การงดรับของขวัญ” “ไม่รับ ไม่ให้” ของขวัญนั้นจะสร้างบรรทัดฐานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนของ ข้าราชการไทย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการ โดยสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาลของข้าราชการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคลากรทุกระดับชั้นในเทศบาลตำบลกุดประพาย เพื่อเป็นองค์กรต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันและลดข้อครหาที่ว่าใช้เส้นสายเอาใจนาย แสดงการสวามิภักดิ์ เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน หวังให้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้ตำแหน่ง และให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวันข้างหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประพาย